

Số: 71 /CĐN-CSPL

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

V/v triển khai một số nội dung chuẩn bị Hội nghị
“Công đoàn với hoạt động Lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng”

Kính gửi:

- Công đoàn các đơn vị Khối trường các khối thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm học 2020 - 2021;
- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng; công đoàn các trường đại học, các trường Cao đẳng sư phạm, các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-CĐN về việc tổ chức Hội nghị “Công đoàn với hoạt động Lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng” nhằm thúc đẩy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc hỗ trợ, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) các trường đại học, các trường cao đẳng thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” trong đội ngũ đoàn viên công đoàn ngành giáo dục.

Dự kiến Hội nghị sẽ được tiến hành vào ngày 07/5/2021 tại Hà Nội. Nội dung tập trung đánh giá công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai phong trào thi đua: “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” của các đơn vị công đoàn khối các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm (CĐSP) giai đoạn 2017 - 2021. Đồng thời, tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tôn vinh những kết quả đạt được trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trong việc đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 của đội ngũ cán bộ giảng dạy, các nhà khoa học đang công tác tại các trường đại học, CĐSP, các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam.

Để chuẩn bị tốt cho nội dung hội nghị, CĐGD Việt Nam đề nghị:

1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở (gọi chung là công đoàn các đơn vị):

- Rà soát kết quả công tác chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” mà đơn vị đã triển khai giai đoạn 2017 - 2021. Đánh giá hiệu quả, tồn tại và bài học kinh nghiệm về những giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện, thúc đẩy các nhà giáo, nhà khoa học tích cực đổi mới sáng tạo, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có giá trị, tác động cụ thể tới sự vận động và phát triển của nhà trường đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng xu thế đổi mới giáo dục đại học theo yêu cầu thực tiễn đặt ra.

- Tập hợp số lượng, thống kê các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của đơn vị trong giai đoạn 2017 - 2021 để cập nhật theo yêu cầu của CĐGD Việt Nam.

- Lựa chọn, giới thiệu, tôn vinh các tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; có công trình nghiên cứu tiêu biểu tác động mạnh tới đời sống xã hội, đóng góp lớn cho các ngành khoa học cơ bản, đã công bố, được công nhận, được trao Bằng Lao động sáng tạo, các giải thưởng về khoa học công nghệ trong và ngoài nước để minh chứng cho kết quả triển khai phong trào thời gian qua.

- Lựa chọn 1 số sản phẩm khoa học tiêu biểu để tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại triển lãm “Thành tựu nghiên cứu khoa học giai đoạn 2017 - 2021 của các trường đại học, các trường CĐSP” trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị.

2. Công đoàn các đơn vị Khối trưởng các khối thi đua của CĐGD Việt Nam:

a. Chỉ đạo công đoàn các đơn vị trong khối thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên;

b. Tổ chức xét chọn các đơn vị trong khối, giới thiệu để CĐGD Việt Nam tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” giai đoạn 2017 - 2021.

- Mỗi khối thi đua xét chọn 01 công đoàn đơn vị tiêu biểu, xuất sắc nhất đề nghị CĐGD Việt Nam tặng Cờ thi đua; xét chọn 02 công đoàn đơn vị xuất sắc đề nghị CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen trên cơ sở các tiêu chí sau đây:

Trong giai đoạn 2017 - 2021, công đoàn đơn vị:

+ Có các giải pháp cụ thể triển khai nội dung thi đua “Đổi mới sáng tạo”, “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”.

+ Tổ chức được các hoạt động cụ thể, hiệu quả để hỗ trợ, thúc đẩy CBNGNLĐ trong công tác Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

+ Hướng dẫn, hỗ trợ CBNGNLĐ chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công đoàn cấp trên tặng Bằng Lao động sáng tạo.

+ Tổ chức thành công các hoạt động ghi nhận, tôn vinh, lan tỏa và tạo động lực “Đổi mới sáng tạo” trong đội ngũ CBNGNLĐ tại đơn vị.

+ Có những sáng tạo đặc biệt đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện nội dung thi đua “Đổi mới sáng tạo”, “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ” tại đơn vị.

+ Công đoàn đơn vị đạt một hoặc một số tiêu chí: Có nhiều cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo; có nhiều đoàn viên công đoàn công bố các kết quả nghiên cứu có giá trị trong các hội thảo, tạp chí... trong và ngoài nước; có nhiều công trình đạt giải thưởng trong nước và quốc tế; có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mang lại lợi ích xã hội, tác dụng mạnh tới cộng đồng.

- Các khối thi đua xét chọn cá nhân xuất sắc đề nghị CĐGD tặng Bằng khen (Khối thi đua số 1: 10 cá nhân; Khối thi đua số 2: 05 cá nhân; Khối thi đua số 3: 03 cá nhân; Khối thi đua số 4: 03 cá nhân; Khối thi đua số 5: 02 cá nhân; Khối thi đua số 6: 02 cá nhân; Khối thi đua số 7: 02 cá nhân) trên cơ sở các tiêu chí sau đây:

+ Được xếp loại đoàn viên công đoàn xuất sắc từ năm 2018 đến nay;

+ Có nhiều đóng góp cho nội dung thi đua “Đổi mới sáng tạo”, “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ” tại đơn vị.

+ Đạt một hoặc một số tiêu chí: Có công trình được cấp Bằng Lao động Sáng tạo; đã công bố các kết quả nghiên cứu có giá trị trong các hội thảo, tạp chí... trong và ngoài nước; có công trình đạt giải thưởng trong nước và quốc tế; có công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mang lại lợi ích xã hội, tác dụng mạnh tới cộng đồng.

Trên cơ sở hồ sơ các khối thi đua gửi về, CĐGD Việt Nam sẽ tiếp tục xét và tổ chức trao Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị.

Đề nghị công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng, công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai; công đoàn các trường đại học, các trường CĐSP, các đơn vị công đoàn trực thuộc CĐGD Việt Nam, các đơn vị khối trường khối thi đua năm học 2020 - 2021 thực hiện nghiêm túc nội dung tại Công văn này. Đồng thời thực hiện báo cáo online phục vụ cho tổ chức Hội nghị trên các biểu mẫu được đăng tại mục BÁO CÁO website Công đoàn Giáo dục Việt Nam từ ngày 05/4 đến hết ngày 20/4/2021.

Các đơn vị khẩn trương báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện xin liên hệ đồng chí: Lê Thị Mai Oanh - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật, CĐGD Việt Nam, điện thoại: 0243.7345444, 0912961556./

Nơi nhận:

- Chủ tịch CĐGD VN (để biết);
- CĐ các đơn vị trong 7 khối thi đua;
- Website CĐGD Việt Nam;
- Lưu: VT, Ban CSPL.



Nguyễn Ngọc Ân